

Đề bài:

Trên cả nước thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Sự thể như giọt nước tràn ly xảy ra vào tháng 3 năm 2014 với vụ án người cha ở B>N dùng điều cày đánh con 8 tuổi đến tử vong.

(Theo báo *hanoimoi.com.vn*, Thứ bảy, ngày 22 – 3- 2014)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 từ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn nạn bạo hành trẻ em ở nước ta hiện nay.

----- HẾT -----

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

HƯỚNG DẪN CHẤM, THANG ĐIỂM

Ý	Nội dung	Điểm
	<p>Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. Biết cách vận dụng các thao tác lập luận (giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận) cho phù hợp. Có đủ các phần: mở bài, thân bài, kết bài. <i>Mở bài</i> nêu được vấn đề, <i>thân bài</i> triển khai được vấn đề, <i>kết bài</i> kết luận được vấn đề.</p>	1,0 điểm
	<p>Yêu cầu về kiến thức: Học sinh có thể đưa ra ý kiến riêng và trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần trình bày được các ý sau một cách thuyết phục, chặt chẽ:</p>	
MB	<p>Giới thiệu đúng vấn đề cần nghị luận và tầm quan trọng của nó.</p>	1,0 điểm
TB	<p>Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ, dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.</p>	
1	<p>Trình bày suy nghĩ về vấn đề: nạn bạo hành trẻ em ở nước ta hiện nay.</p>	7,0 điểm
	<p>Thế nào là nạn bạo hành?</p> <p>Đó là hành động và lời nói có tính chất vũ phu, bạo ngược, thậm chí là độc ác như lăng mạ, đay nghiến, xỉ vả, xúc phạm, chà đạp, đánh đập, tra tấn... bất chấp pháp luật, đạo lý, làm tổn thương thể xác và tinh thần của người khác.</p>	0,5 điểm
	<p>Thực trạng nạn bạo hành trẻ em ở nước ta hiện nay.</p> <p>- Vừa qua, những phương tiện thông tin đại chúng đã gay gắt lên án những vụ bạo hành trẻ em xảy ra ở các địa phương trong cả nước, ở các môi trường sống khác nhau: Trong gia đình, quán ăn, học đường. (Dẫn chứng: trường hợp thật đau lòng của cháu Đan Trân, trường mầm non Thiên Thơ, bị cô bảo mẫu Lê Vi, vì muốn cháu ngừng khóc mà dán băng keo vào miệng và dẫn đến cái chết bi thương; Bé Hào mới 4 tuổi đã bị ngay người mẹ “đứt ruột” đẻ ra mình bạo hành: thấy con nghịch tờ tiền, bà mẹ đã dùng kéo cắt ngón tay để “Cảnh cáo”; bé Hào không may trèo cây bị ngã bà mẹ đã dùng dao phạt đứt gót chân con; cô bảo mẫu Quán Thị Kim Hoa ở Biên Hoà, Đồng Nai đã dùng bạo lực đánh đập, tát, vả... những đứa trẻ còn rất non yếu do bà ta trông giữ => lãnh án tù; cô giáo bắt học sinh liếm ghế, thầy giáo đẩy học sinh ngã bị chấn thương, cô giáo cho cả lớp tát học sinh đến nổi em bị thương nặng phải đi viện,...).</p> <p>- Còn những kiểu bạo hành âm thầm “hành” mà không “bạo” như mắng nhiếc, dọa dẫm, “khủng bố” tinh thần và thể xác, không để lại dấu vết, không nhìn thấy bằng mắt, sờ được bằng tay đang diễn ra hàng giờ trên đất nước ta, thì ai mà thống kê hết được.</p>	3,0 điểm
	<p>Vì sao trẻ em cần được bảo vệ khỏi nạn bạo hành (Hậu quả việc bạo hành)?</p> <p>- Bác Hồ đã từng viết “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ. Biết học hành là ngoan”. Thế mà có những búp non không những bị vùi dập một cách thô bạo, phũ phàng, mà còn bị rẻ rúng, khinh thường. Những đứa trẻ thường xuyên bị bạo hành sẽ có các di chứng</p>	1,0 điểm

	<p>nhu nhiều tâm lý, trầm cảm, sợ hãi, mất ngủ, thiếu tự tin, thất vọng và hay gây hấn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đặc biệt ở nhiều gia đình thế hệ con, đã lặp lại hành vi bạo lực gia đình mà khi nhỏ nó được chứng kiến. Theo số liệu điều tra của Ủy ban dân số gia đình và trẻ em, có đến 80% em bỏ nhà hoặc phạm pháp là do hậu quả của nạn bạo hành. - Hành động bạo hành cũng là hành động của những con người gần như mất hết lương tri, suy đồi về đạo đức, tha hoá về nhân cách cần đáng bị lên án. 	
	<p>Nguyên nhân trẻ em bị bạo hành hiện nay.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhận thức của các gia đình, cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và phần nào đó còn bị xem nhẹ; nhiều thói quen, phong tục, tập quán có hại cho trẻ em chưa được các cấp, các ngành quan tâm đấu tranh loại bỏ như đánh con là việc "bình thường". - Việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với trẻ em chưa được cộng đồng chủ động phát hiện sớm và báo cho các cơ quan chức năng xử lý, can thiệp kịp thời. - Nhận thức về sự nguy hại nhiều mặt và hậu quả lâu dài, nghiêm trọng của các hành vi bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng mức, đa phần những trẻ em bị ngược đãi, có tâm lý mặc cảm, tự ti, thù hận => Các em sẽ trở thành những người bạo lực. - Vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình, cộng đồng chưa được coi trọng, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ chưa đầy đủ dẫn đến việc trẻ em dễ trở thành nạn nhân của các hành vi bạo lực, dễ bị lôi kéo vào con đường phạm tội. - Tình trạng nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; cha mẹ ly hôn, ly thân; cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.... - Những hệ lụy của những trang web đen, trò chơi điện tử bạo lực , ... 	1,5 điểm
	<p>Biện pháp cụ thể để bảo vệ trẻ em và chấm dứt nạn bạo hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao nhận thức của xã hội, tăng cường trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc chủ động phòng ngừa có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với trẻ em. Thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên, cộng đồng và bản thân trẻ em. - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ trẻ em: - Tăng cường sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – xã hội. - Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho mọi trẻ em nhằm phòng ngừa có hiệu quả các hành vi xâm hại bạo lực đối với trẻ em, ... 	1,0 điểm
2	<p>Liên hệ bản thân.</p> <p>HS chỉ ra cụ thể những hành động của bản thân (ít nhất 2 hành động cụ thể) để góp phần chung tay với xã hội bảo vệ trẻ em, chấm dứt nạn bạo hành.</p>	1,0 điểm
KB	<p>Khẳng định tầm quan trọng của trẻ em và đưa ra thông điệp với mọi người trong việc</p>	1,0

	đây là nạn bạo hành trẻ em.	điểm
--	-----------------------------	-------------